

CYNGOR CYMDEITHAS RHOSCOLYN (RHOSCOLYN COMMUNITY COUNCIL)

COFNODION - CYFARFOD 14 MEHEFIN 2022 - NEUADD YR EGLWYS

Presennol: Cad. B. Thomas, Cyng. S. Hanbury, E.W. Robertson, T. Thompson, M. Bloor, E. Owen a Aled Jones (Cyfieithydd o Cymen).

Ymddiheuriadau: Cyng. I.T. Jones.

Cofnodion: Derbyniwyd ac Arwyddwyd

Materion yn Codi

Ateb gan y 'Post': - Dosbarthu llythyrau dyddiol yn Rhoscolyn wedi bod yn digwydd yn y 6 wythnos diwethaf, a rhoi sicrwydd fod y blychau post yn, ac wedi cael, eu gwagio pob dydd.

Camfa Tysir: – Cyng. S. Hanbury yn tynnu sylw at gyflwr y gamfa – cysylltu â C.S.Y.M i dynnu sylw at hyn.

Gwahodd Swyddog o C.S.Y.M. – Gan fod Cyng. W. Roberts (a gynigodd hyn yn y cyfarfod blaenorol) yn absennol- gohirio trafod y mater.

Dewis Clerc Newydd: – Neb wedi ymateb i'r hysbysiad – cynigwyd enwau i gysylltu â hwy i edrych os oedd ddiddordeb.

Cyfarfodydd y dyfodol: Ar ôl trafod posibiliadau gwahanol, cytuno i gyfarfod ar nosweithiau lau pob chwech wythnos.

Materiol Lleol Eraill

1. Cytuno i dalu cost y cyfiethydd (£138)
2. Cytuno i gyfranu £250at wobrau plant, adloniant, ayyb adeg y parti Jiwibili yn y neuadd.
3. Cyng. Bloor yn tynnu sylw at bolyn wedi ei osod yng ngheg y llwybr i lawr at y dwr – cysyllt â C.S.Y.M. I weld os yw hyn yn dderbyniol.
Hefyd cwyn fod moduron yn parcio ar y llwybr i lawr at y dwr o flaen Ty Fynnon, wrth I gwmniau arfer ar y dwr – Holi C.S.Y.M os yw cwmniau yn cael caniatad a chynnig dylid eu rhybuddio na ddylent barcio yno ar ôl dadlwtho – ac felly atal pobl eraill rhag cyrraedd y dŵr.

Cyfarfod Nesaf 28 Gorffennaf.

RHOSCOLYN COMMUNITY COUNCIL

MINUTES - MEETING 14 JUNE 2022 - CHURCH HALL

Present: Chairman B. Thomas, Cllrs. S. Hanbury, E.W. Robertson, T. Thompson, M. Bloor, E. Owen and Aled Jones (Translator from Cymen).

Apologies: Cllr. I.T. Jones.

Minutes: Accepted and Signed

Matters Arising:

Reply from the 'Post office': - Letter had been delivered daily in Rhoscolyn in the previous 6 weeks, they provided assurances that the mailboxes are, and have been, emptied every day.

Tysir Stile: – Cllr. S. Hanbury drew attention to the condition of the stile – IOACC to be notified of this.

Inviting an Officer from IOACC. – discussion postponed because Cllr. W. Roberts (who proposed this at the previous meeting) was absent from the meeting.

New Clerk Appointment: – No response to the advert - names were put forward to contact to see if they were interested.

Future meetings: After discussing various options, agreed to meet on Thursday evenings every six weeks.

Other Local Matters

1. Agree to cover the cost of the translator (£138)
2. Agree to donate £250 towards children's prizes, entertainment, etc. for the Jubilee party in the hall.
3. Cllr. Bloor drew attention to a pole placed at the entrance of the path down to the water – contact to C.S.Y.M. to see if this is acceptable.
Complaint also made about the vehicles parked on the path down to the water in front of Ty Fynnon when companies were practicing on the water – Ask C.S.Y.M if companies were allowed to do so and propose they should be warned that they should not park there after disembarking – they were preventing others from reaching the water.

Next Meeting 28 July 2022